

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## CHG - ไม่จิ้นก็ได้ แต่ไม่ควรลง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** ช่วงนี้ ตลาดไม่น่าจะยังไปไหน ก็เห็นพยายามขึ้นมากลั้วๆ 1820 แล้วนะนั่น

แต่เจอแรงขายออกมากดให้ลงปิดต่ำๆ เอาอีกจนได้ แถมนิดแถวๆ 1810 ด้วยลิเหนี่ย อากาศแบบนี้ ไม่ชอบ หรือเรียกว่า ระยะสั้น ยังน่าจะเจอความผันผวน หรือ แถวๆ อีกสักระยะหนึ่งต่อไปได้... การปิดในวันวาน จะเห็นว่าแท่งเทียน ออกมาไม่สวยเท่าไรนัก หากวันนี้ เล่นต่ำกว่าระดับ 1805 ด้วยแล้วนั้น ก็อาจจะส่งผลให้ แนวโน้มต่ำกว่าระดับ 1800 ยังคงมีเกิดขึ้นได้อีก... แต่อาจจะลงต่ำกว่าไม่มากเท่าไรนักแล้วก็ได้ อาจจะลงที่ 1790-1780 หรือ อาจถล่มอีกหน่อยไปที่ระดับ 1770+/-... ซึ่งในการลงระลอกนี้ (ถ้าจะมีนะ) เหนือเมฆ คาดว่าไม่น่าต่ำกว่า 1760 อีกแล้วนะ แต่ของอย่างนี้ ไม่แน่หรือครับ ไม่มีใครรู้จริงแบบเต็มร้อย ถ้าต่ำกว่า 1760 ลงมออีก นั่นก็หมายถึงว่า อาจจะลงแรงๆ ลงลึกๆ ถึงระดับ 1700 ต้นๆ ก็เป็นไปได้สูงเลยแหละนะ แต่ถามว่า ตลาด หรือ SET Index จะกลับเป็นขาสูงเลยไหม ถ้าจะลงไปอย่างนั้น... คำตอบคือ ยังไม่ใช่ขาสูง หรือ สัญญาณของขาสูงจะยังไม่เกิด แต่ถ้าในระยะต่อไป สัญญาณขาสูงจะเกิดขึ้นตามมาจริงๆ เหนือเมฆว่า ยังไงเสีย ท่านที่ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ด้วย “เส้น 3 เซียน” ก็ยังน่าจะหาทางปรับพอร์ตได้ทัน หรือ จะขาย เมื่อสัญญาณขาสูงมาจริงๆ ก็ยังไม่น่าจะเสียหายเท่าไรนัก เจ็บตัวไม่มากหรอกครับ... เพราะอะไร ยิ่งไงนั้น เอาไว้ไปว่ากันในโครงการ UTRADE UTEAM และ โครงการ UIA. ครับ มีวิธีการอ่านแนวโน้มได้อย่างง่ายๆ แล้วผลเสียหาย (ถ้าจะมี) ก็ไม่มากอย่างที่ท่านๆ กลัวกันหรอกครับ... เพียงแค่รู้หลักเทคนิค ก็ไม่ยากอยู่แล้ว

**ดูตามเกม...** เคยเห็นว่าบางวันที่เล่นดี ๆ วันต่อไปก็เหมือนจะออกเกมในรูปแบบสวยาม

หรือขึ้นต่อเนื่องได้ แต่ก็มิได้เสียอย่างหนักหน่วง... ถ้าจะเกิดภาพนั้นอีกครั้งก็ได้ แต่จะหักหลัง ก็ไม่แปลก

**แนวรับ** : ... 2.12-2.10 **ราคาก็ยังน่าสนใจ อย่าต่ำกว่า 2.06 ลงมาก็พอ**

**เป้าหมาย** : ... **รอดูที่ 2.20 ถ้าขึ้นได้ ก็ Run Trend ก็สักรอบ เอาไป 2.6-2.7**

Price Chart...(CHG)



**ความเห็น ...** จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น CHG...** แต่อาจจะมองว่า โอกาสที่จะเป็นรอบ Rebound เท่านี้ก่อน ยังไม่ได้หวังจะเป็นขาขึ้นนะ แต่ถ้าจะไม่ Rebound อย่างแท้จริง ก็คือยังไม่ผ่าน 2.20 แต่การจะเลวร้ายหรือไม่นั้น ก็อีกกันที่ 2.06 หรือจะเอาแบบร้ายๆ เลย ก็คือ การลงมาต่ำกว่า 2.00 นั้นแหละ แนวโน้มจะลงระลอกใหม่มากกว่า เรียกว่าหวัง Rebound ได้ยากแล้ว... ดังนั้น เกมถ้าอมแบบนี้จะเสี่ยงซื้อก่อนผ่าน 2.20 ก็ได้ หรือ จะเอาแบบมั่นใจเมื่อเห็นผ่านไปยืน 2.20 ได้มันคงเสียก่อน แล้วจะตามแบบไล่ตามหน้า ก็ได้เช่นกัน แบบว่าไม่ยากรอ ซื้อแล้วจะหวังเห็นการขึ้นทันที ก็ต้องซื้อแพงหน่อย การซื้อถูกๆ อาจจะรอเวลาขึ้น ซึ่งก็ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ (ต้องเลือกเอง)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน